



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑



▲ วัคซีนสำหรับผู้สูงวัย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข พร้อมผู้บริหาร สธ. รับมอบวัคซีนแอสตราเซนากากว่า 1.1 แสนโดส เข้าไปเก็บที่คลังวัคซีน กรมควบคุมโรค พร้อมจัดฉีดให้ผู้มีอายุเกิน 60 ปี รวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วย.



พิมพ์ถึงหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๙)

หมอลีเจียงนิต ☆ ต่อจากหน้า 1

ลดวันกักตัวผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้แต่ยังคงต่อ พ.ร.ก. ลุกลงไปถึงสิ้น พ.ค. ขณะเดียวกัน วัคซีนแอสตราเซนเนกาถึงคลังวัคซีน กรมควบคุมโรคแล้ว เตรียมจัดฉีดให้นายกฯ พร้อมรัฐมนตรีวัยเกิน 60 ปี เบื้องต้น “คุณหญิงกัลยา-ดอน” อาสาฉีดด้วย ส่วน

ติดเชื้อในประเทศ 48 คน จำแนกรายพื้นที่ จากสมุทรสาคร 40 คน ปราจีนบุรี 8 คน ตาก 2 คน ปทุมธานี 2 คน และ กทม.1 คน นอกจากนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 23 คน มาจากสหรัฐอเมริกาและบาห์เรนประเทศละ 2 คน นอกนั้นประเทศละ 1 คน ได้แก่ เคนซาร์ก อิตาลี ปากีสถาน

พ.ร.ก. ลุกลง อาจเสนอให้มีถึงวันที่ 31 พ.ค. แต่ยังคง พ.ร.บ.โรคติดต่อไว้ ที่อาจนำเสนอให้ใช้ในระยะเวลาที่สอง คือ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป วันเดียวกันคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีการประชุมเรื่องการนำเสนอความก้าวหน้าในการให้บริการฉีดวัคซีนที่มีการกระจายไปในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับก่อนและจากนี้จะมีวัคซีนแอสตราเซนเนกา



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที ๑ (ต่อหน้า ๙)

ตามมาตรการของแต่ละประเทศกำหนด ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุว่าต้องรอวัคซีนพาสปอร์ตที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกที่จะออกโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) แต่อย่างไรก็ดีขณะนี้เราสามารถที่จะกำหนดประกาศนียบัตรที่เป็นการประกาศว่าท่านได้รับวัคซีนถูกต้องตามมาตรฐาน WHO เรียบร้อยแล้วซึ่งทางกต.ได้คิดกระบวนการนี้และเริ่มที่จะเสนอเพื่อให้สามารถทำได้ทันที จนเมื่อมีวัคซีนพาสปอร์ตมาตรฐานโลกแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนประกาศนียบัตรนี้ให้ตรงตามมาตรฐานโลก โดย

การกระจายวัคซีนจะไปถึงบุคคลเหล่านั้นเป็นกลุ่มแรกๆ อย่างไรก็ตามขอย้ำว่าวัคซีนเป็นอาวุธที่ช่วยลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์ยืนยันได้ว่า จะลดการแพร่กระจายเชื้อ ดังนั้น เราจำเป็นต้องรักษาสุขอนามัยส่วนตัวตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เราจะได้ผ่านไปด้วยกัน

★ รอคอยรูปแบบจัดสงกรานต์
พญ.อภิสมัยกล่าวว่า สำหรับมาตรการผ่อนคลายนี้นั้น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้สคบ.หารือกันมาปีที่แล้ว เราคงต้องสงกรานต์ผ่านเทคโนโลยีในปีหน้าเลยทีเดียว

สงกรานต์ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็จะเพิ่มขึ้น

★ เน้นป้องกันระบอบใหม่
ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.ม.ว.กลาโหม กล่าวที่ทำเนียบรัฐบาลถึงแนวทางผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม มาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าเป็นในเรื่องการสัญจร การเดินทางในทุกพื้นที่ แต่ต้องมีมาตรการรองรับ กิจกรรมต่างๆกำลังทยอยหาหรือใน สคบ. รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งสำคัญ



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

หมอถึงนัด ☆ ต่อจากหน้า ๑

ตามข้อกำหนดของวัคซีนแต่ละยี่ห้อ เช่น 1 เข็ม หรือ 2 เข็ม โดยวัคซีนจากซิโนแวคต้องได้รับ 2 เข็ม ซึ่งกลุ่มแรกคือผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกเมื่อวันที่ 28 ก.พ. และเข็มที่สอง จะฉีดวันที่ 21 มี.ค. หากผู้รับวัคซีนครบแล้ว ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ให้นำเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ หรือวัคซีนพาสปอร์ต ซึ่งมีลักษณะเป็นเล่ม

★ ลดวันกักตัวคนฉีดวัคซีนแล้ว

นายอนุทินกล่าวอีกว่า ขณะนี้ทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า 250 ล้านโดส ดังนั้นคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยฉีดมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนการเดินทางและเอกสารรับรองการปลอดโควิดจะให้ลดวันกักตัวในสถานที่กักกันของรัฐทุกประเภทจาก 14 วัน เหลือ 7 วัน ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาใต้จะยังคงให้กักตัวไว้ที่ 14 วัน เนื่องจากขณะนี้ข้อมูลทางวิชาการระบุว่าวัคซีนที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมสายพันธุ์จากแอฟริกาใต้ ไม่ได้หมายความว่าห้ามคนจากทวีปแอฟริกาเข้าประเทศ เพียงแต่ให้กักตัว 14 วัน กรณีคนไทยจะเข้าประเทศต้องมี

ซึ่งมีค่าธรรมเนียมแต่ละ 50 บาท หรือโหลดแอปพลิเคชัน คัดกรองข่าวสาธารณสุข 50 บาท สามารถเลือกรับได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างแล้วแต่ความต้องการ ซึ่งเรื่องเนื่องการอนามัยโลกกำลังอยู่ในระหว่างการหารือ เพื่อออกวัคซีนพาสปอร์ตที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

ชื่อเสียงให้กับประเทศอีกด้วย 4.ขอให้ยอมรับวัคซีนพาสปอร์ตซึ่งกันและกัน ในลักษณะบับเบิ้ลเพื่อลดความยุ่งยากในการเดินทางเข้าประเทศ และเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศจะได้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

★ “คุณหญิงกัลยา-ดอน” จ่อคิวฉีด

จากนั้นเวลา 16.30 น. ที่คลังวัคซีน กรมควบคุมโรค นายอนุทิน พร้อมด้วยนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด ศธ. นพ.โอภาสการักษ์กวีพงษ์ค้ออธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมผู้บริหาร ศธ. รับมอบวัคซีนแอสตราเซนเนกา จำนวน 117,000 โดส ให้กับกรมควบคุมโรคและเก็บไว้ในห้องเก็บอุณหภูมิในคลังวัคซีนของกรม และหลังจากนี้จะส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพ ขณะที่นายสาธิต ระบุว่า ขณะนี้มีรัฐมนตรีที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี

อำเภอแม่สอด นำเจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนโรค อสม.ในพื้นที่ ตั้งจุดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชนมัสยิด นูรุลอิสลาม แม่สอด ที่มีประมาณ 300 คน ส่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิมและชาวเมียนมา นับถือศาสนา มุสลิมอาศัยอยู่ในขณะที่จะคณะกรรมการประจำมัสยิด นูรุลอิสลาม ประกาศงดปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิด นูรุลอิสลามชั่วคราวทั้งนี้ สสจ.ตาก รายงาน ณ เวลา ที่ยงวันที่ 8 มี.ค. พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่มอีก 2 คน เป็นชาวเมียนมา ทำให้ขณะนี้ จ.ตาก มีผู้ป่วย ยืนยันสะสม 305 คน

★ เปิดโครงการหาทุนวิจัยโควิด

วันเดียวกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า กลุ่ม เซ็นทรัลและบริษัทในเครือ และมูลนิธิเต็ยง จีราธิวัฒน์ เปิดตัวโครงการ “ทำด้วยใจ ฝ่าฟันโควิด-19 (Help Thai Fight COVID-19)” เชิญชวน ประชาชน ภาคีเครือข่าย คู่ค้า ร่วมกันระดมทุน สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนายา วัคซีน “ยาช่วยคนไทย”

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑



▲ **รับมอบ...**นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เป็นประธานรับมอบวัคซีน บริษัทแอสตราเซเนกา ส่งมอบให้กับประเทศไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ที่กรมควบคุมโรค

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑



เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

1/4
Special
Report

“ส ภาพล่องทางการเงินภายในประเทศไม่มีปัญหาอะไร แต่ดอกเบี้ยสูง ราคาทองคำถูกลง เมื่อเงินไม่มีที่ไป ก็ต้องไปที่ตลาดหุ้น ดังนั้นจึงเห็นว่าช่วงนี้การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ถือว่ายังไปได้ แต่ปัญหาใหญ่ของประเทศคือต้องเร่งหางานให้คนทำ ทั้งคนตกงานในช่วงโควิด-19 แพ้ระบาด และนักศึกษาจบใหม่ ยังไม่มีงานทำอีกพอสมควร” หม่อมอุ้ย-ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวง กล่าวในวงสนทนากับกลุ่มผู้สื่อข่าวอาวุโสใน “วันนักข่าว” 5 มี.ค. 64

เกษตรกรไม่ปัน-คนจนเมืองกรุงเดือดร้อน

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรซึ่งมีประสบการณ์ทางการเงินและการคลังเล่าว่าเท่าที่ได้สัมผัสคนต่างจังหวัด พบว่าไม่ค่อยมีเสียงบ่นจากเกษตรกร เนื่องจากนโยบายประกันรายได้ ประกันราคาสินค้าเกษตร เช่น ข้าวเปลือก ในช่วง 1 ปีกว่า ๆ ที่ผ่านมา สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรพอสมควร ช่วยให้ลูก-หลานของเกษตรกรที่อยู่ในกรุงเทพฯ หรือตามหัวเมืองหลักที่ตกงานจากปัญหาโควิด-19 สามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านในต่างจังหวัดได้เกือบเป็นปกติ ถือว่าเกษตรกรเป็นที่พึ่งของลูก-หลานที่กำลังตกงาน

“แต่ที่มีปัญหาคือคนจน คนเมืองในกรุงเทพฯ ซึ่งทำมาค้าขายไม่ได้ หรือตกงานแล้วไม่มีที่ไป เพราะไม่มีบ้านต่างจังหวัดให้กลับไป ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเดือดร้อนมาก ดังนั้นการทำโครงการช่วยเหลือ-แจกเงินของรัฐบาล ต้องเจาะกลุ่มคนเมืองกรุงที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่มีที่ไปก่อน แล้วโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน ประเภทที่ว่าคนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือ 2-3 โครงการ หรือเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือในบางโครงการไปแล้ว ก็ไม่ควรได้อีก ถ้าตัดความซ้ำซ้อนของโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ ไปได้ จะประหยัดเงินงบประมาณได้มหาศาล”

ส่วนเรื่องสภาพเศรษฐกิจนั้น ต้องดูหลังจากมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยิ่งถ้ามี “วัคซีนพาสปอร์ต” เป็นหลักฐานสำหรับการเดินทางออกมาเร็ว ๆ จะยิ่งดีสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว เพราะตอนนี้ในต่างประเทศตื่นตัวกันมากในเรื่องฉีดวัคซีน เพื่อให้คนสามารถเดินทางได้ ธุรกิจสายการบินและโรงแรมจะได้ฟื้นตัวเร็ว ซึ่งคูแล้วนักท่องเที่ยวจีนคงพร้อมก่อนใครเพื่อน อาจจะมาเที่ยวเมืองไทยมากกว่านักท่องเที่ยวจากอเมริกาและยุโรป เนื่องจากจีนแก้ปัญหาโควิด-19 ได้สำเร็จอย่างรวดเร็ว

ห่วงฉีดวัคซีนล่าช้า-ไม่ครอบคลุม

แต่ที่น่ากังวลคือประเทศไทย คนไม่ได้ห้วงเรื่องฉีดวัคซีน หรือ



ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

วัคซีนมีอยู่ปริมาณที่ล้นเหลือ แต่ที่น่าห่วงและไม่ค่อยมีใครพูดถึง คือขีดความสามารถในการฉีดวัคซีน เรามีจุดบริการฉีดวัคซีนอยู่ที่ไหนบ้าง จำนวนกี่จุด ถ้าฉีดได้วันละ 3,000 คน จะต้องใช้เวลาที่เดือน ถึงจะฉีดได้ครอบคลุมคนทั้งประเทศ

“ขณะที่การฉีดวัคซีนในอังกฤษและอเมริกา มีขีดความสามารถสูง 20-100 ล้านคน ใช้เวลาฉีดไม่นาน แต่ประเทศไทยภายในสิ้นปี 64 จะฉีดวัคซีนได้ถึง 10 ล้านคนหรือเปล่า? ถ้าไม่ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งเป็นพยาบาลช่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วเมื่อไหร่จะครอบคลุมทั่วประเทศ และพวกเขาจะยอมรับให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มาช่วยฉีดวัคซีนหรือเปล่า?”

ดังนั้นการฉีดวัคซีนให้รวดเร็วและครอบคลุมจึงเป็นเรื่องสำคัญ



เพื่อให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ กลับมาดำเนินไปได้ตามปกติ เห็นได้จากสายการบินเริ่มบินข้ามประเทศ บินข้ามทวีปกันแล้ว มีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน จึงต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อติดต่อเชื่อมโยงกันในเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตว่าฉีดหรือยัง ฉีดเมื่อไหร่ แต่ถ้าเราคิดซ้ำ คนประเทศอื่นจะไม่เชื่อมั่น ยังไม่ยอมมาเมืองไทย เพราะเท่าที่ดูไทม์ไลน์นักท่องเที่ยวต่างชาติครึ่งมาไทยในช่วงฤดูหนาวปลายปี 64 และน่าจะจึกักช่วงต้นปี 65 เรือไป นีคืออีกเช็คเตอร์หนึ่งของระบบเศรษฐกิจ คือการท่องเที่ยวที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการฉีดวัคซีนได้รวดเร็วและครอบคลุมแค่ไหน

“ส่งออก” มีสัญญาณการฟื้นตัว

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เล่าต่อไปว่าอีกเช็คเตอร์หนึ่ง ที่มีสัญญาณการฟื้นตัวไปในทางที่ดี คือ การส่งออก โดยภาคการส่งออกของไทยเคยประสบปัญหาตกต่ำอย่างแรงในปี 56-57 ถึงขั้นติดลบ สาเหตุเนื่องจากสินค้าตกยุค เป็นสินค้ารุ่นเก่า ๆ เช่น ของเด็กเล่น และเครื่องกีฬา แต่ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึงมีการเตรียมความพร้อมของโรงงาน มีการสะสมสต็อก เริ่มจ้างงาน เพราะออร์เดอร์กำลังจะมา โดยเฉพาะโรงงานของบริษัทแม่ ถ้าโควิด-19 ไปเมื่อไหร่ ออร์เดอร์มาเยอะนะ

ปัจจัยสำคัญของการส่งออกมาจากช่วงรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 1 มีการออกแบบสินค้าส่งออกใหม่และภาคบริการใหม่ และภาคบริการใหม่ประเภท ทำในช่วงปี 58-61 มีมูลค่าส่งออก (รวมสินค้าและบริการ) กว่า 3,000 โรงงาน เป็นอ

ปัจจุบันก่อสร้างโรงงานเสร็จกันเกือบหมดแล้ว แต่ปี 62 คนไม่มีข้อมูลตัวเลขการขอใบโอไอ แต่ทราบว่าจีนย้ายฐานการผลิตมาเมืองไทยเยอะ ประเภทมาเช่าโรงงานผลิตก็มี เพื่อส่งสินค้าตามโควตาเข้าไปยังอเมริกาและยุโรป

ดังนั้นถ้าปัญหาโควิด-19 คลี่คลาย ตลาดอเมริกา-ยุโรปเปิด

เมื่อไหร่ภาคการส่งออกของไทยจะไปได้ เหลือหนกอยู่ตัวเดียวคือภาคท่องเที่ยว ถ้าฉีดวัคซีนได้เร็วเมื่อไหร่ การท่องเที่ยวจะฟื้นตัวเร็ว แต่ประเทศไทยยังติดกับคักปัญหาเรื่องวินัยการเงินการคลัง ถ้าวินัยการเงินการคลังยังไม่กลับมาสู่จุดเดิม ไม่สามารถเก็บภาษีได้ถึง 25% ของจีดีพี จะลำบาก ซึ่งตอนนี้รัฐบาลอาจไม่รู้สึกร เพราะยังไม่เกิดอะไรที่แรง ๆ แต่เมื่อไหร่ที่ทุนออกพันธบัตรไม่ได้ ตรงนี้คือปัญหาใหญ่แล้ว โดยส่วนตัวหลังจากมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 อยากเห็นผู้นำคนใหม่ตั้งแต่ปี 65 เป็นต้นไป เพื่อมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินไปข้างหน้า

“หนี” ปัญหาใหญ่!-อยากเห็น “ผู้นำ” ใหม่

แต่รัฐบาลหน้าจะเป็นใครก็ตาม แต่เจอเรื่องหนักแน่คือภาระหนี้ของประเทศ เพราะจะให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แก้ปัญหาเรื่องวินัยการเงินการคลังคงไม่มีทาง วินัยการเงินการคลังจะและทะเล่ไหนไม่มีความหมายแล้ว อาจเป็นเพราะรัฐบาลมองด้านเดียวว่าของอเมริกาคงบู๊นก่อนนี้ 100-200% ของจีดีพี ประเทศยังอยู่ได้ แต่ไม่ได้มองให้รอบด้านว่าบู๊นมีรายได้จากการเก็บภาษีและรายได้จากช่องทางอื่น ๆ มากมาย ส่วนอเมริกายังสามารถเก็บภาษีได้จำนวนมหาศาล



ในขณะที่เวียดนามก็ยังดีกว่า เพราะเก็บภาษีได้มากกว่าไทยที่ตัวเลขประมาณ 25% ของจีดีพี ไม่ต้องพูดถึงสิงคโปร์ซึ่งเก็บภาษีได้ 25-30% ของจีดีพี

ส่วนประเทศไทยบอกว่าจะสร้างหนี้แค่ 60% ก็จริง แต่ไทยเก็บภาษีได้แค่ 17-18% ของจีดีพี ถ้าเก็บภาษีได้แค่นั้นมันไปไม่รอด ถึง

แม้จะมีหนี้แค่ 60% แต่ไปไม่รอดแน่ เพราะไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ แต่หนี้เพิ่มไปกับจีดีพีที่ลดลง อันนี้คือสิ่งอันตรายที่สุด

“ดังนั้นจึงต้องหาช่องทางเก็บภาษีให้ได้มากขึ้น ถ้ายังเก็บได้ 17-18% ของจีดีพีถือว่าเหนื่อย เมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว เราคิดจะเพิ่มภาษีทรัพย์สินก็ไม่เอา คนที่ไม่อยากเพิ่มภาษีทรัพย์สินคือทหารประเทศญี่ปุ่นมีการเก็บภาษีทรัพย์สิน 33% ส่วนของไทยหลังจากรัฐประหารปี 57 ผมเตรียมตัวเลขกันไว้ที่ 20% เป็นตัวเลขที่ค้างเผื่อไว้ เพื่อมีการขอลดแล้วมาจบที่ 10% บังคับใช้ไปสักพักประมาณ 10 ปี จึงค่อยขยับขึ้นอีก 10% เป็น 20% แต่เมื่อผ่านขั้นตอนของกรมการการที่เป็นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ขอปรับลดจนมาถึง พล.อ.ประยุทธ์ขอให้เก็บแค่ 5% ซึ่งตัวเลข 5% ไม่มีความ

หมายอะไรเลย เนื่องจากคนเก็บภาษีมีอยู่แล้ว เวลาโอนทรัพย์สินคนไหนคนไหนก็ต้องยื่นแบบแสดงรายได้แล้ว ก็ต้องยื่นในวันยื่นภาษีใหม่” ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าว

เดลินิวส์

เม.ย.ลดวันกักตัวโควิด

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๒)

โควิด	□ ต่อจากหน้า 1	ออกเป็นระยะ ระยะแรก 1 เม.ย. จะมีพิจารณา วัน ก่อนเดินทาง แต่ไม่มีเอกสารรับรองปลอด	
ไฟเขียวยกเว้นคนที่มาจากแอฟริกาใต้ เหตุยัง	ปรับสีของพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โควิด-19 อนุญาตให้ลดวันกักตัวในสถานที่	การรับวัคซีนในประเทศรวมถึงการผ่อนคลาย	กักตัวเหลือเพียง 7 วัน เช่นกัน 3. ผู้ไม่ใช่คน
หวั่นเชื้อกลายพันธุ์ “มิกซ์” เอ “แอสตราเซ	การเข้าประเทศ และการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ถึง	ไทย ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแต่มี	เอกสารปลอดโควิด-19 ให้ลดกักตัวจาก 14
เนกา” ส่งมอบวัคซีนให้ไทยแล้ว รอ กรม	31 พ.ค. จากนั้นให้ใช้ พ.ร.บ. โรคติดต่อ ที่จะ	เอกสารปลอดโควิด-19 ให้ลดกักตัวจาก 14	วันเหลือ 10 วัน ทั้งหมดจะเริ่มดำเนินการได้
วิทย์ฯ ตรวจ 3 วัน ก่อนกำหนดวันฉีดให้	เสนอให้ใช้ในระยะที่ 2 คือ 1 มิ.ย.	ตั้งแต่ เม.ย. 64 เป็นต้นไป ทั้งนี้ประมาณ ค.ค.	หากการฉีดวัคซีนให้บุคลากรการแพทย์ และ
“นายกรัฐมนตรีน” พร้อมกระจายฉีดคนแก่ใน	◆ แนะนำสงกรานต์ปลอดภัย	สำหรับ เทศกาลสงกรานต์ที่จะถึง	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้มากขึ้น ถึง 70% รวม
5 จังหวัด เชน จีนส่งวัคซีนอีก 8 แสนโดส เข้า	หลายพื้นที่ที่เตรียมจัดกิจกรรมต่าง ๆ แล้วแต่ได้		
ไทย 25 มี.ค. พร้อมจับมือ ฉีดให้คนจีนในไทย			

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

เทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
จะ เข้ามาหรือ เพื่อยืนยันว่าจีนมีการอนุมัติวีซ่า
การ จีนในวง 8 แสนได้ส มาให้กับประเทศไทย
มิน แล้ว คาดว่ามาถึงประเทศไทยประมาณวันที่
งษา 25 มี.ค. นอกจากนี้ยังมีมาเสนอขอให้ไทยช่วย
มิด พิจารณาการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนสัญชาติ
โดย จีนที่พำนักอยู่ในประเทศไทย เรื่องที่ 3 คือ
เพื่อ ขอให้ไทยพิจารณาร่วมกับประเทศจีน ในการ
วน จัดตั้งศูนย์การฉีดวัคซีนให้ชาวจีนให้ทันเวลาใน
ทย ภูมิภาคนี้ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ยัง ได้ ในอินโดจีน ถ้าทำได้ เรื่องที่ 4 ทางจีนมา
เพื่อ เสนอเรื่องขอรับการฉีดวัคซีนให้ชาวจีน

กระทรวงสาธารณสุข ตามขั้นตอน เพื่อกลับคืน
สู่ตำแหน่งเดิม

◆ ตากลือถาวรชุมนุมอิสลาม

ที่ จ.ตาก นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.
ตาก ออกคำสั่งจังหวัดตากที่ 826/2564 เรื่อง
มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19
ในพื้นที่เฉพาะเขตพื้นที่ อ.แม่สอด หลังจากสถาน
การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ยังพบผู้ป่วยยืนยันสะสมอย่างต่อเนื่อง โดย
ปัจจุบันได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อในชุมชนอิสลาม
ต.แม่สอด อ.แม่สอด เพื่อเป็นการควบคุมการ

◆ ไทยในเขมรขอลับประเทศ

ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พ.ศ.อ.รุ่ง ทองมนตรี
ผกก.ตม.จว.สระแก้ว สนธิกำลังพร้อมเจ้าหน้าที่
ควบคุมโรคระหว่างประเทศ ประจำจุดผ่านแดน
ถาวรบ้านคลองลึก และทหารพรานร้อย 1201
คัดกรองคนไทย 13 คน ที่ทำงานอยู่ในฝั่ง
ประเทศกัมพูชา และต้องการเดินทางกลับไทย
โดยยื่นหนังสือผ่านสถานทูตไทยประจำประเทศ
กัมพูชา และนำมาพักตัวในโรงแรมแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-8 มี.ค.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แห้วเหี้ย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที ๑



◀...ตรวจโควิด : ประชาชนจำนวนมาก เข้ารอรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยความสะดวกและควบคุมโรค บริเวณลานอเนกประสงค์ข้างห้างเทสโก้ โลตัส สาขารังสิต ด.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แห้วเหี้ย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที ๑



◀...เข้าคิวรอ : ประชาชนชาวอินเดียในเมืองมุมไบ เข้าคิวรอรับการคัด

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

โควิดอินเดียยังหนัก
วันเดียวป่วย 1.8 หมื่น
เวียดนามเริ่มฉีดวัคซีน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

อินเดีย

เดินทางฉีดวัคซีนมาฉีดให้ประชากรตัวเองต่อเนื่อง เวียดนามเริ่มฉีดวัคซีนแอสตราเซนคาให้บุคลากรแพทย์กลุ่มแรก ส่วนมาเลเซียสั่งซื้อไฟเซอร์เพิ่มอีก รวมมีอยู่ในสต็อกแล้ว 32 ล้านโดสฉีดให้ครบครึ่งประเทศ เช่นเดียวกับนิวซีแลนด์ที่ใช้แต่วัคซีนของไฟเซอร์สำหรับพลเมืองทั้งประเทศเกือบ 5 ล้านคน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขอินเดีย ว่า ในรอบ 24 ชั่วโมง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 18,711 ราย และพบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 97 ราย ทำให้อยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น

ขึ้น 157,853 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วอยู่ที่ 10,882,798 ราย ส่วนผู้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมี 188,747 ราย และมีรายงานพบผู้ป่วย 5,090 ราย จากรัฐมหาราษฏระเพียงแห่งเดียว ทั้งนี้รัฐบาลอินเดียเพิ่มสถานที่ตรวจเชื้อโควิดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยข้อมูลจากสภาวิจัยทางการแพทย์แห่งอินเดีย (ICMR) เผยว่ามีการตรวจหาเชื้อโควิดแก่ประชาชนแล้ว 221,968,271 ครั้ง

ส่วนเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามประกาศโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ววันเดียวกันนี้ โดยขอให้ผู้เข้าเกณฑ์ไปฉีดป้องกันตัวเองและครอบครัว เพื่อให้ชุมชนแข็งแรง ซึ่งวัคซีนที่เริ่มฉีดเป็นของแอสตราเซนคาลอตแรก 117,600 โดสที่เวียดนามได้รับ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แห้วหงษ์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

เจแอนด์เจต้องรอไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
ทั้งนี้ รัฐบาลมาเลเซียตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้
ประชาชน 80% จากทั้งหมด 32 ล้าน
คน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2022
เป็นวัคซีนของไฟเซอร์/ไบออนเทคของ
สหรัฐและเยอรมนี แอสตราเซนเนกาของ
อังกฤษ สถาบันวิจัยกามาเลยาของ
รัสเซีย ซิโนแวคไบโอเทคและกังซิโน
ของจีน

เช่นเดียวกับ นายกรัฐมนตรี
จาซินดา อาร์เดิร์น ของนิวซีแลนด์แถลง
ว่า รัฐบาลลงนามข้อตกลงซื้อวัคซีนของ
ไฟเซอร์/ไบออนเทค อีก 8.5 ล้านโดส
สำหรับฉีดให้ประชาชนประมาณ 4 ล้านคน

คาดได้รับภายในครึ่งหลังปีนี้ หลังสั่งซื้อ
ไปแล้ว 1.5 ล้านโดส เท่ากับรัฐบาลสั่งซื้อ
วัคซีนขนานนี้ทั้งหมด 10 ล้านโดส
สำหรับฉีดให้ประชาชน 5 ล้านคน คนละ
2 โดส นายกฯอาร์เดิร์นชี้แจงว่า สาเหตุ
ที่รัฐบาลเลือกวัคซีนของไฟเซอร์/ไบออน
เทคเป็นวัคซีนหลัก เพราะดูจากผลการ
ทดลองที่ได้ผลร้อยละ 95 ในการป้องกัน
ติดเชื้อ โดยตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ครบทั้ง
ประเทศภายในสิ้นปีนี้ ขณะที่ผู้ป่วยสะสม
ขณะนี้ไม่ถึง 2,500 คน และมีผู้เสียชีวิต
26 คน เพราะใช้ระบบติดตามตัวอย่าง
รวดเร็ว ปิดพรมแดน และปิดเมืองหรือ
ล็อกดาวน์

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

‘เฟคนิวส์’ เกลื่อน! แจ้งข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด พบมากกว่า 35 ล้านข้อความ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผย พบการแจ้งเบาะแสข่าวปลอมเกี่ยวกับ
โรคไวรัสโควิด-19 สูงกว่า 35 ล้านข้อความ ในช่วงการระบาดรอบล่าสุด แชนหน้า
ยอดทั้งปีที่เคยเก็บสถิติไว้ตลอดปีแรกของการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมถึง 2 เท่าตัว
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ปฏิบัติหน้าที่

ต่อ : เฟคนิวส์ - หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้สรุปข้อมูลจากการแจ้งเบาะแส และการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในโลกออนไลน์ เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงการระบาดรอบใหม่ ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค.2563-28 ก.พ.2564 พบข้อความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จำนวน 35.47 ล้านข้อความ หลังจากคัดกรองแล้วพบว่าที่เข้าหลักเกณฑ์ 2,784 ข้อความ โดยมีข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 1,346 เรื่อง

น.ส.อัจฉรินทร์กล่าวต่อว่า ในช่วงกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 ที่ผ่านการตรวจสอบสู่สาธารณะแล้ว จำนวน 140 เรื่อง โดยมีสัดส่วนของข่าวปลอม ร้อยละ 70 ข่าวมิดเดิล ร้อยละ 20 และข่าวจริง ร้อยละ 10 ต้องยอมรับว่าสถานการณ์การระบาดโควิด-19 รอบ 2 อยู่ในกระแสความสนใจของประชาชนอย่างมาก ทำให้มีการพูดถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโควิดจำนวนมาก โดยเฉพาะบนโลกโซเชียล ส่งผลให้ตัวเลขการแจ้งเบาะแสข่าวปลอมในช่วงแค่ 2 เดือนกว่าของการระบาดรอบใหม่ พุ่งสูงขึ้นเกือบ 2 เท่าตัว เมื่อเทียบกับจำนวนข้อความแจ้งเบาะแสข่าวปลอมที่เกิดขึ้นตลอด 1 ปีแรกของการจัดตั้งศูนย์ฯ ซึ่งอยู่ที่ 18.81 ล้านข้อความ (รวบรวมระหว่าง พ.ย.2562-ก.ย.2563)

สำหรับข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 1,346 เรื่อง พบว่า อันดับ 1 อยู่ในหมวดหมู่สุขภาพ จำนวน 719 เรื่อง คิดเป็น 53% ตามมาด้วย หมวดหมู่นโยบายรัฐ จำนวน 615 เรื่อง คิดเป็น 46% และหมวดหมู่เศรษฐกิจ จำนวน 12 เรื่อง คิดเป็น 1% ส่วนหมวดหมู่ภัยพิบัติ ไม่พบเรื่องที่เข้าข่าย

โดยในรอบเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม พบว่ามีข่าวปลอมที่มีถูกนำมาแชร์ซ้ำมากที่สุด 5 อันดับแรก ดังนี้ 1.อก.เปิดรับอาสาสมัครทดลองวัคซีนโควิด-19 ในไทย 2.กลีบเสียงหมอศิริราช แนะนำให้กินยาเขียว เพื่อรักษาโควิด-19 3.จุฬาฯ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 230 ราย 4.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 10 ราย และ 5.พบลูกตำรวจ สก.แมริม ติดเชื้อ



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ



ฝ่ายค้ำยันพื้นที่
จริยธรรมองบวกร

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

ปลดล็อก 'สงกรานต์'
ล้นสเบค เคาะ 1.5 มีค

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

ปลดล็อก

‘บิ๊กตู่’ ยันปลดล็อกก่อนสงกรานต์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม ลดความเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวว่า เปิดการสัญจรในทุกพื้นที่ จะต้องมีการรองรับว่าจะปกป้องโควิด-19 ได้อย่างไร กิจกรรมต่างๆ กำลังทยอยหรือในศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สมบ. รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

มาตลอดในทุกๆ เรื่อง

ขงปลดล็อกสงกรานต์15มี.ค.

ขณะที่ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สมบ. เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในวันเดียวกันนี้ ได้หารือเรื่องการกำหนดมาตรการผ่อนคลายอื่นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม สมบ. ชุดใหญ่ วันที่ 15 มีนาคมนี้ แบ่งออกเป็นระยะๆ คือ ระยะแรก เดือนเมษายน เสนอมาตรการผ่อนคลายที่สอดคล้องกับสถานการณ์และจำนวนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งประเทศ และในวันที่ 1 เมษายน อาจพิจารณาปรับพื้นที่แต่ละจังหวัด ไปจนถึงหรือมาตรการกักตัวของผู้เดินทางจากต่างประเทศ และการพิจารณาประกาศ

“แนวคิดการจัดตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูในภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนั้น ขณะนี้ยังเป็นแนวคิดที่อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ เพราะต้องแบ่งเป็น 2 ส่วน ทั้งในส่วนของการเยียวยาและการพัฒนาภาคท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังพิจารณาออกโครงการช่วยเหลือในส่วนของโกดังพัสดุหรือแอสเสตแวร์เฮาซิง (Asset Warehousing) โดยมีรูปแบบคือ การลดภาระหนี้ให้ลูกหนี้ดีเอ็นพีพี เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่ให้เจ้าหนี้และให้สิทธิลูกหนี้ซื้อคืนในอนาคต ด้วยราคาที่ไม่สูงเกิน ซึ่งลูกหนี้จะได้พักภาระหนี้ชั่วคราว และสามารถเช่าสินทรัพย์ต่อเพื่อดำเนินการได้และสามารถซื้อคืนกิจการในราคาที่ตกลงกันไว้ก่อน ทำให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย จึงต้องประเมินอีกครั้งว่าหากมีโกดังพัสดุออกมาแล้ว การจัดตั้งกองทุน

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

รับเงินในโครงการเราชนะไปแล้ว ผู้ที่มีเงินฝาก
ในบัญชีเกิน 500,000 บาท และผู้ที่มีปัญหาอื่นๆ
ทางเทคนิค เช่น ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับฐาน
ข้อมูลสำนักทะเบียนราษฎร หรือไม่ตรงกับฐาน
ข้อมูลผู้ประกันตน ลงทะเบียนเข้า ไม่มีสมาร์ท
โฟน ดังนั้น สำหรับผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนไม่
ผ่าน จะขอทบทวนสิทธิ ผ่าน www.m33เรารัก
กัน.com วันที่ 15-25 มีนาคม 2564 เริ่มใช้สิทธิ
ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม-วันที่ 31 พฤษภาคม
2564" นายสุชาติกล่าว

แนะผู้ใช้สมาร์ทโฟน-ทบทวนสิทธิ

นายสุชาติกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการ
การสำหรับผู้ประกันตนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
และยังไม่เคยลงทะเบียนเลย ว่า ขอให้เข้าไป
ติดต่อเพื่อลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่ว
ประเทศที่สะดวกในวันที่ 15-28 มีนาคม 2564 ทั้งนี้
ขอให้ผู้ประกันตนนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ท
การ์ดมาเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิด้วย โดย สปส.
จะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก พร้อมให้คำ
แนะนำปรึกษาเรื่องการลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา
08.30-18.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
"ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ผ่านขอ

ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา
จำนวน 50,838 ล้านบาท

น.ส.กุลยา กล่าวว่า ประชาชนกลุ่มผู้ที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผ่านการ
คัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 5 แสนคน
มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่ 5
มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 1,106
ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิโครงการเรา
ชนะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 30.7 ล้านคน คิดเป็น
มูลค่าการใช้จ่ายรวมกว่า 92,575 ล้านบาท
ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่
ลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น
มากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

ยืนยันสาธารณสุขไม่เกิน 60%

นางแพตริเซียกล่าวว่า เรื่องที่สำคัญที่สุดของ
การกู้เงินคือ ใช้เพื่อทดแทนงบประมาณที่ขาดดุล
โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤต อย่างการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผล
ให้รายได้ของประเทศลดลง มีการเลื่อนการชำระ
ภาษี ทำให้เงินกู้มีบทบาทเสมอ อีกส่วนคือเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม งานโครงการพัฒนา

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

ล้านบาท ส่วนการกู้เงินแต่ละครั้งรัฐบาลมีวินัย และพิจารณาอย่างรอบคอบอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่วนการกำหนดกรอบหนี้สาธารณะที่ระดับ 60% ต่อจีดีพี เป็นเหมือนระบบเตือนภัยเพื่อให้รัฐบาลระงับการกู้เงิน แต่ในขณะนี้ไม่มีวิกฤตโควิด-19 รัฐบาลจึงต้องหาเงินให้เพียงพอใช้ในทางการแพทย์ และการเยียวยา ส่งผลให้มี พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อให้มีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ ซึ่ง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564 เมื่อ รวม พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท หนี้สาธารณะอยู่ที่ 56% ต่อจีดีพี ถึงจะดูเหมือนว่าหนี้สาธารณะพุ่งขึ้นสูงมาก แต่รัฐบาลก็ถือว่ามีวินัยและพิจารณาอย่างรอบคอบให้อยู่ในกรอบความสามารถที่ยังชำระหนี้คืนได้ ซึ่งประเทศไทยยังมีเครดิตที่ดี รวมทั้งมีฐานะการคลังที่ยังมั่นคง บางแพทย์เรียกกันว่า หนี้สาธารณะทั้งหมดจำนวน 8.1 ล้านล้านบาท เมื่อตัดหนี้ที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และที่รัฐบาลต้องค้ำประกัน ที่ทางหน่วยงานที่ขอเงินกู้ไปจะต้องเป็นผู้ใช้คืนเองแล้ว รัฐบาลจะมีภาระหนี้ที่ต้องแบกรับ 6.3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 77% ของพอร์ตทั้งหมด

วัคซีนคนต่างชาติเที่ยวไทย2ล.คน

น.ส.เกวณีน หวังพิชญสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า อัตราการฉีดวัคซีนของตลาดต่างประเทศสำคัญ 10 แห่ง ได้แก่ จีน ยุโรปตะวันตก สหรัฐ รัสเซีย เอเชีย และอาเซียนบางประเทศ ไปถึงช่วงเดือนกันยายนี้ ประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยราว 1.9 ล้านคน ในไตรมาส 4 ปีนี้ เมื่อรวมกับช่วง 9 เดือนแรกของปีจะเห็นว่าตัวเลข 2 ล้านคน มีความเป็นไปได้ และประเมินมูลค่าไว้ที่ 2.2 แสนล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขวัคซีนพาสปอร์ตสามารถดำเนินการได้ หรือการเดินทางระหว่างประเทศมีข้อจำกัดน้อยลง เช่น การไม่ต้องเข้าสถานที่กักกันของรัฐ 14 วัน

“การฉีดวัคซีนในอัตราเร่งในต่างประเทศ อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยมากกว่า 2 ล้านคน อย่างไรก็ตาม คนที่ฉีดวัคซีนอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่จะมาท่องเที่ยว เช่น กลุ่มแพทย์ กลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งนี้ผู้ประกอบการอาจจะต้องเปลี่ยนแผนการตลาดเป็นไทยเที่ยวไทย ควบคู่กันไปด้วย” น.ส.เกวณีนกล่าว

ภาวะหนี้ครัวเรือนยังน่ากังวล

น.ส.ณัฐพร ตริรัตน์ศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด กล่าวคาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกจะผ่านจุดต่ำสุดและส่งผลกระทบต่อภาพการส่งออกไทยมากขึ้น จากกรอบประมาณการใหม่ที่สะท้อนถึง

ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจที่ลดลงแล้ว ตามความคืบหน้าของการกระจายวัคซีนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในเศรษฐกิจหลัก อย่างไรก็ตาม การปรับลดกรอบประมาณการด้านบณสะทอนภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในภาพรวมที่ยังใช้เวลาและช้ากว่าเศรษฐกิจโลก เนื่องจากมีการพึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูง ทำให้แปรผันตามความก้าวหน้าของการกระจายวัคซีนและการเปิดรับนักท่องเที่ยวของไทยเป็นสำคัญ

น.ส.ธัญญลักษณ์ วัชรชัยสุรพล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า ยังมีประเด็นเฉพาะหน้าเรื่องภาวะหนี้ โดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนที่จะยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยล่าสุดชี้ว่าครัวเรือนยังคงกังวลสถานการณ์รายได้ที่ลดลง ปัญหาค่าครองชีพ และภาวะหนี้สูง โดยจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็น 10.8% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีภาวะทางการเงินเสี่ยงต่อวิกฤต จึงยังจำเป็นต้องมีการต่ออายุมาตรการดูแลให้กับครัวเรือนเหล่านี้ เช่นเดียวกับธุรกิจเอสเอ็มอี ขณะที่มาตรการพักชำระหนี้ สามารถทำได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นตามพัฒนาการของระยะหนี้ที่ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงิน ที่น่าจะผ่านจุดที่ต่ำที่สุดมาแล้วเช่นเดียวกับที่ศทางเศรษฐกิจ